

Vững mục tiêu, Thép Miền Nam khởi động thành công quý I/2021

21:47 16/08/2016

Tác giả: Thái Sơn

Dù 2020 gặp nhiều khó khăn, Thép Miền Nam vẫn giữ vững mục tiêu, hoàn thành kế hoạch và tiếp tục hành trình mới với hoạt động sản xuất & kinh doanh trong quý I/2021.



Vững mục tiêu, Thép Miền Nam khởi động thành công quý I/2021

Năm 2020, thị trường ngành thép gặp nhiều khó khăn do bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường. Nhưng với sự điều chỉnh chính sách, thích ứng thời cuộc và nắm vững thị trường cũng như nội lực từ bên trong, những tháng đầu năm 2021, Thép Miền Nam - VNSTEEL tiếp tục duy trì mục tiêu, phát triển hoạt động sản xuất & kinh doanh và nắm thế chủ động.

Trong 3 tháng đầu năm, Thép Miền Nam liên tục tổ chức các sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hội nghị khách hàng trong năm cũ, đồng thời triển khai kế hoạch năm 2021 để tạo nên sự phấn khởi và đồng thuận về chính sách bán hàng giữa các đại lý, nhà phân phối lớn nhỏ đã được tổ chức thành công, mang đến tinh thần làm việc và hợp tác trong năm mới, củng cố chuỗi tiêu thụ rộng khắp của công ty Thép Miền Nam.

Cũng trong quý I/2021, Thép Miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động đã thống nhất nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, đời sống năm 2021 trên cơ sở mục tiêu và nền tảng mà Công ty luôn hướng đến.

Trong đầu năm 2021, tình hình giá thép trên thế giới có nhiều biến động. Nhưng về những ngày kết thúc quý I/2021, lại trên đà tăng, mang lại triển vọng cho sản phẩm của Thép Miền Nam với thương hiệu nổi bật thép chữ /V/ đã làm nên tên tuổi.

Quý I/2021, với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi cả trong và ngoài nội bộ công ty, Thép Miền Nam đón nhận một khởi đầu mới thành công trong diễn biến tích cực của thị trường.

Song hành với đó, Thép Miền Nam tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng tận tâm, xây dựng uy tín thương hiệu Thép Miền Nam /V/ và xây dựng lợi ích chung giữa khách hàng và công ty cùng có lợi nhằm giữ vững thị phần thị trường truyền thống, tham gia và cạnh tranh tại những thị trường mới.

Bên cạnh vững vàng kinh doanh, Thép Miền Nam – VNSTEEL vẫn phát triển những chương trình, kế hoạch phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, góp phần củng cố tinh thần làm việc trong quý I/2021. Đồng thời, duy trì hoạt động an sinh xã hội, mang đến “vững chãi” cho những hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 1/2021, ban lãnh đạo và Công đoàn của công ty Thép Miền Nam – VNSTEEL khai trương phòng tập thể dục (GYM) cho người lao động tại Nhà nghỉ ca của Công ty. Phòng GYM có diện tích trên 120m², với tổng chi phí đầu tư là 500 triệu đồng. Phòng GYM được đánh giá là một phòng tập đẳng cấp và chuyên nghiệp, có thiết kế sang trọng, cơ sở vật chất tối tân, máy móc và trang thiết bị hiện đại, được nhập khẩu 100%. Người lao động Công ty trong thời gian nghỉ ngơi sẽ được trải nghiệm nhiều bộ môn thể dục tốt cho sức khỏe như: Chạy bộ, đẩy tạ, xe đạp, Boxing,

Ngoài ra, Công ty lắp đặt thêm 01 máy giặt công nghiệp với công suất 27,2 kg/mẻ. Hiện nay, tại nhà giặt quần áo với diện tích 100m², khang trang và sạch sẽ có 03 máy giặt và 02 máy sấy, mỗi máy sấy với công suất 34 kg/mẻ; Mỗi năm giặt 110.000 bộ quần áo bảo hộ cho người lao động, 100% người lao động của Thép Miền Nam – VNSTEEL giặt quần áo bảo hộ lao động tại công xưởng của Công ty.

Đồng thời, Thép Miền Nam cũng kết hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC/Dioxin) và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bàn giao 5 nhà “Đại đoàn kết” cho các

gia đình nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ trong cùng tháng đầu năm.

Vững mục tiêu, vẹn tròn kế hoạch, Thép Miền Nam đã hoàn thành chương trình và nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trong quý I/2021 với nhiều thành công.

Bích Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vung-muc-tieu-thep-mien-nam-khoi-dong-thanh-cong-quy-i2021>